



วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ / หัวหน้างานจดหมายเหตุ / นักจดหมายเหตุ /
นักจัดการเอกสาร / เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ และ ผู้สนใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง บทบาทงานจดหมายเหตุในกระแส
Big Data และสังคมแห่งการเรียนรู้


ด้วยสมาคมจดหมายเหตุไทย ร่วมกับ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กำหนด
จัดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “บทบาทงานจดหมายเหตุในกระแส Big Data และสังคมแห่ง
การเรียนรู้” ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ และวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม @BOT ชั้น ๕
อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่วงถ่วง การใช้เอกสาร
และข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการค้นคว้าวิจัยและการปฏิบัติงานในยุคข้อมูล
ข่าวสาร หรือยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เข้าร่วม workshop กับคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับทุกการศึกษาโดยตรงในแขนงการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุจากต่างประเทศ มา
ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงรุกทั้งใน
การบริหารจัดการและเตรียมการเผยแพร่สารสนเทศขององค์กรไปสู่กลุ่มกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบที่
เหมาะสม อย่างทันการ เพื่อให้ได้รับสารสนเทศรอบด้านและเชิงลึกมากขึ้น อันจะนำไปสู่การขยาย
ฐานความรู้ ต่อยอดความคิดของผู้คนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ในการนี้ สมาคมจดหมายเหตุไทย เห็นว่า เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมวิชาการดังกล่าว
จึงขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค ๐๔๐๙.๗/ว. ๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๘ ปีครบลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ


สมาคมจดหมายเหตุไทย

The Association of Thai Archivists (นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์)

ผู้ปณ.11 ปณ.ฝ่ายหน้าพระลาน กรุงเทพมหานคร 10200
นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย

โทร. 02-613-3840-1 โทรสาร. 02-222-0149

E-mail : thajarchives@yahoo.com